

Số: /BC-UBND

Ba Đồn, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã tháng 02 năm 2024

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THỊ XÃ THÁNG 02 NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02/2024

Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể thành viên UBND thị xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong tháng 02/2024, tình hình kinh tế - xã hội thị xã đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tháng 02/2024, UBND thị xã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai các nội dung sau:

1.1 Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh, các Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Nghị quyết HĐND thị xã; Kế hoạch hành động số 150/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND thị xã về Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

1.2 Tháng 2/2024 trùng với dịp nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn, UBND Thị xã tập trung triển tổ chức đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh, thị xã, đảm bảo bà con nhân dân vui xuân đón tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức đón tết nguyên đán; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thị xã, UBND các xã, phường đã có văn bản chỉ đạo tổ chức đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh, thị xã. Đã chỉ đạo đảm bảo cung ứng hàng hóa nhằm bình ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán, không để thiếu hàng hóa, gây sốt giá; Chỉ đạo công tác phục vụ và bảo đảm cho nhân dân đi lại trong dịp tết an toàn và tăng cường các biện pháp

giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thị xã; ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ...

Trước tết, Lãnh đạo UBND thị xã đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống của các địa phương, thăm hỏi tặng quà, chúc tết các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, hộ nghèo, các vị lão thành cách mạng.

Sau Tết, Chủ tịch UBND Thị xã đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/02/2024 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Để đảm bảo cho mọi nhà ăn Tết vui vẻ, không có gia đình nào khó khăn trong dịp Tết, UBND thị xã đã kịp thời thăm và tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của thị xã, của các đơn vị, tổ chức, cá nhân... cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác trên địa bàn thị xã trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tiếp tục triển khai Chương trình "Ngày Hội bánh chưng xanh vì người nghèo" nhân dịp tết Nguyên đán, với tinh thần nhà nhà ai cũng có một cái tết sum vầy, vui vẻ; Thị đoàn Ba Đồn phối hợp Hội chữ thập đỏ thị xã đã huy động nguồn lực tổ chức "Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo" năm 2024.

UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2024 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chỉ đạo các ngành: Kinh tế, Chi cục thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn, Đội Quản lý thị trường phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra các quầy hàng tạp hóa, nhằm chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết để phục vụ cho nhân dân. Tổ kiểm tra đã kịp thời xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại chợ trên địa bàn các xã, phường từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 12 Âm lịch.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cơ bản ổn định. Tình hình liên quan đến an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội trên địa bàn thị xã ổn định, không phát hiện các hoạt động của các đối tượng xấu trong tôn giáo, đối tượng chống đối chính trị, đối tượng khiêu khích lợi dụng Tết Nguyên đán để phá hoại.

1.2 Chỉ đạo Phòng Kinh tế, UBND các xã, phường tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Đông Xuân theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương điều tra tổng đàn gia súc, gia cầm để có cơ sở xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt 01 cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 và phun tiêu độc khử trùng tại các địa phương. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ nuôi tiến hành cải tạo ao hồ để thả nuôi tôm chính vụ, đảm bảo đúng lịch

thời vụ theo hướng dẫn. Tiếp tục công tác bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng; xây dựng Kế hoạch trồng và bảo vệ rừng năm 2024. Chỉ đạo tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn vào ngày 15/02/2024, nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Chỉ đạo Phòng Kinh tế tham mưu hướng dẫn UBND xã Quảng Trung tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thôn Trung Thôn là Khu dân cư Kiểu mẫu năm 2023.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng hàng hoá, công tác đo lường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 làm tốt công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chống hàng giả hàng nhái, gian lận thương mại... ở các chợ, siêu thị trên địa bàn thị xã đảm bảo phục vụ nhân dân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn.

1.3 Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, đặc biệt là giải quyết việc cấp Giấy CNQSD đất. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình dự án phát triển hạ tầng xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Rà soát các tồn đọng các vấn đề về đất đai để tham mưu giải quyết dứt điểm; rà soát các tổ chức được cho thuê đất, giao đất để có phương án giải quyết đối với các trường hợp không sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích. Đẩy nhanh tiến độ ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các dự án. Chỉ đạo phòng TN-MT phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

1.4 Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và phối hợp với UBND các xã, phường xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường.

Chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân đấu xây dựng thị xã Ba Đồn đạt đô thị loại III vào năm 2026 (Nghị quyết số 13-NQ/TU): Xây dựng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU; tiếp tục thực hiện rà soát nội dung Quy hoạch chung thị xã; tổ chức rà soát quy hoạch phân khu phường Quảng Thọ và quy hoạch phân khu phường Ba Đồn. Đẩy nhanh tiến độ chức thẩm định, phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết và công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử thị xã. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch Chính trang đô thị, trật tự xây dựng và trật tự đô thị năm 2024. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về rà soát, đánh số và gắn biển số nhà các tuyến đường ngõ, hẻm trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Tiếp tục kiểm tra xử lý tại trục đường nội thị, thu giữ các biển quảng cáo dựng sai quy định. Chỉ đạo thực hiện thu gom rác, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của hộ dân, cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đảm bảo gọn gàng, đúng thời gian, lịch trình, nhất là thời điểm sau tết Nguyên đán. Tăng cường lực lượng, tuần tra, kiểm tra toàn diện mọi hoạt động kinh doanh, buôn

bán tại chợ Ba Đồn tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chợ. Kiểm tra, khắc phục xử lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông kịp thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

1.5 Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục rà soát nhiệm vụ thu chi của năm 2024; kịp thời phân bổ các nguồn thu chi trong năm 2024. Khẩn trương phân khai chi tiết dự toán và kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, dự án phải đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tham mưu triển khai các nhiệm vụ thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia NTM và Giảm nghèo bền vững.

1.6 Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc chương trình học kỳ II đảm bảo đúng tiến độ; tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi và học sinh năng khiếu. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn, đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Chỉ đạo tích cực nhiệm vụ xây dựng mới trường Chuẩn quốc gia trong năm 2024 đối với các trường MN Quảng Long, THCS Quảng Sơn, TH&THCS Quảng Tân; các trường nợ kiểm tra lại CQG các năm trước THCS Quảng Phúc, THCS Quảng Thọ, THCS Quảng Văn, TH Nhân Hải, TH Quảng Trung.

1.7. Chỉ đạo Phòng Y tế tập thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác thường trực khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, thực hiện tốt công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong và kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Tổ chức thăm hỏi, đón tết với người bệnh điều trị tại bệnh viện, đặc biệt quan tâm, chú trọng bệnh nhân nghèo, người thuộc diện chính sách. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955- 27/02/2024.

1.8 Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin tăng cường công tác quản lý nhà nước, triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động, dịch vụ văn hóa thể thao, du lịch. Chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; dịch vụ thể thao; các cơ sở lưu trú; công tác tuyên truyền cổ động, quảng cáo trên toàn địa bàn, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao, trò chơi dân gian và lễ hội phù hợp với truyền thống của địa phương chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024. Tổ chức thành công Hội vật

truyền thống thị xã Ba Đồn lần thứ XXII. Các xã, phường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn tạo không khí vui xuân trong Nhân dân. Triển khai, phát động phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2024 gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

1.9 Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025. Giao chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2024 trên địa bàn thị xã. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi NCC với cách mạng; các đối tượng BTXH; Giải quyết và chi trả các chế độ chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt, kịp thời công tác tăng, giảm và chi trả các chế độ trợ cấp cho các đối tượng BTXH.

1.10 Chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; báo cáo Sở Nội vụ việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn quy trình bầu trưởng thôn. Chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo quy định.

Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1.11 Chỉ đạo Phòng Tư pháp tiếp tục đôn đốc Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản Luật mới ban hành, đặc biệt là các Bộ luật và Luật đã có hiệu lực pháp luật. Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định. Tổ chức chấm điểm, xét và công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Tiếp tục hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí 16 về Tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Thực hiện việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023 và hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2018-2023 trên địa bàn thị xã. Tổ chức kiểm tra, thẩm định 08 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thị xã theo quy định.

Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực được triển khai kịp thời; triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện hiện cải chính hộ tịch; đăng ký kết hôn; tổ chức xác minh việc đăng ký hộ tịch, chứng thực; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn các xã, phường và các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong việc xử phạt vi phạm hành chính

trong các lĩnh vực.

1.12 Chỉ đạo Thanh tra thị xã thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch; công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

1.13 Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác bảo đảm An ninh chính trị - TTATXH, đặc biệt trước, trong và sau tết; chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

1.14. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ, đơn vị ngày đêm bảo đảm an toàn. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên địa bàn, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn thị xã. Chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho huấn luyện năm 2024. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng (toàn thị xã tổng số 95 công dân). Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 chặt chẽ, nghiêm túc, trang trọng. Định hướng, hướng dẫn các xã, phường, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2024.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các ban, ngành tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng thao trường bắn LLVT thị xã và các văn bản liên quan đến Sở chỉ huy diễn tập.

1.15 Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai Triển khai Hội nghị thường kỳ tháng 1/2024; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Báo cáo nhiệm vụ của tỉnh, nhiệm vụ do UBND thị xã, Chủ tịch, các Phó UBND thị xã giao các phòng, ban, đơn vị, địa phương để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã. Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử thị xã; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường xử lý hồ sơ quá hạn chưa xử lý trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh (Hệ thống MCĐT). Chuẩn bị cơ sở vật chất để chuyển trụ sở Bộ phận Một cửa sang vị trí mới.

2. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã tháng 02/2024.

- **Dự:** Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Dự Bế mạc Lễ hội chợ Tết quê; Dự Hội nghị cốt cán toàn tỉnh; Dự Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh; Dự khởi công Trường mầm non Quảng Sơn; Dự trao GCN khu dân cư kiểu mẫu thôn Thượng Thôn; Dự tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024 của Đ/c Bí thư Thị ủy; dự đón nhận danh

hiệu văn hóa tại TDP Cầu, phường Quảng Phong; Dự Lễ công bố Quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương tại Bộ CHQS tỉnh; Dự Hội trực tuyến toàn tỉnh chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Dự Lễ giao nhận quân năm 2024; Dự ngày hội biên phòng toàn dân tại phường Quảng Thọ.

- **Họp:** Họp UBND thường kỳ tháng 1; Họp triển khai kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, TDP trên địa bàn thị xã; Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng khu vực rạp trời; Họp BCD THA dân sự thị xã; Họp GPMB đường ven biển; Họp xử lý vướng mắc GPMB Dự án cao tốc; Họp lấy ý kiến về Dự án Trường mầm non tuổi thơ Ba Đồn; Họp xử lý vướng mắc GPMB Dự án đường trung chính vùng nam; Họp BCD 138 Tỉnh.

- **Các hoạt động khác:** Tiếp dân thường kỳ tháng 2/2024; Kiểm tra thực địa đất đai; Kiểm tra GPMB đường cao tốc; Dâng hoa tại Nhà bia ghi tên Liệt sỹ và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đi thăm các bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đêm 30 Tết; Khai mạc Lễ hội vật truyền thống thị xã lần thứ XXII; Bế mạc lễ hội vật truyền thống thị xã lần thứ XXII; Thăm các tàu thuyền làm nhiệm vụ theo NĐ 130/CP; Làm việc với Công an tỉnh về đất để xây dựng trụ sở Công an xã; Thăm, kiểm tra một số mô hình giảm nghèo; Nghiệm thu công trình xử lý khẩn cấp kè Quảng Tiên; Thăm các cơ sở sản xuất kinh doanh đầu năm 2024; Làm việc với Ban quản lý các dự án ĐTXD&PTQĐ về công tác GPMB Dự án Nam Hùng Vương; Làm việc với các Sở, ngành cấp tỉnh về xây dựng NTM; Gặp mặt đội cờ tướng thị xã thi tỉnh; Kiểm tra tiến độ thi công các công trình hoàn trả thuộc dự án đường bộ cao tốc, Bệnh viện đa khoa BQB; Làm việc với Đội QTĐT về phương án cưỡng chế ông Lào, phường Quảng Phúc; Thăm các đơn vị Y tế nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; Làm việc với Công ty Phương Thành về xử lý đò bơm cát gây ảnh hưởng nuôi trồng thủy sản; Kiểm tra công tác chuẩn bị ngày hội Biên phòng toàn dân (Q. Thọ); Làm việc tại Sở Nội vụ về vị trí việc làm của cơ quan hành chính; Làm việc với Thi hành án Tỉnh; Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam của Tỉnh; Giao ban KHCCN cấp huyện năm 2024.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRỌNG TÂM THÁNG 03/2024

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2024; trên cơ sở kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, UBND thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2024 như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế

hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh, các Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Nghị quyết HĐND thị xã; Kế hoạch hành động số 150/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND thị xã về Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 16/TB-UBND ngày 22/01/2024, Kết luận của đồng chí Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

2. Chỉ đạo Phòng Kinh tế chỉ đạo sản xuất hết diện tích lúa vụ Đông Xuân 2023 – 2024 theo kế hoạch. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng chủ yếu. Chỉ đạo các địa phương điều tra tổng đàn gia súc, gia cầm để có cơ sở xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt 01 cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 và phun tiêu độc khử trùng tại các địa phương. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ nuôi tiến hành cải tạo ao hồ để thả nuôi tôm chính vụ, đảm bảo đúng lịch thời vụ theo hướng dẫn. Tiếp tục công tác bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng; xây dựng Kế hoạch trồng và bảo vệ rừng năm 2024. Tổ chức đánh giá hiệu quả của các mô hình; công tác hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các dự án, mô hình được hỗ trợ. Chủ động theo dõi, tổng hợp kết quả thẩm định các tiêu chí của các Sở ngành cấp tỉnh đối với xã Quảng Hải và Quảng Tân.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng hàng hoá, công tác đo lường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 làm tốt công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chống hàng giả hàng nhái, gian lận thương mại... ở các chợ, siêu thị trên địa bàn thị xã đảm bảo phục vụ nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngay từ đầu năm. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

3. Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và phối hợp với UBND các xã, phường xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường. Tập trung tham mưu phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thị xã để trình HĐND tỉnh phê duyệt. Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU về phân đấu xây dựng thị xã Ba Đồn đạt đô thị loại III vào năm

2026. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 02-CTr/ThU của Thị ủy Ba Đồn về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, gắn với công tác quản lý, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020 – 2025. Tiếp tục công tác đặt tên đường và lắp biển số nhà trên địa bàn các phường còn lại.

4. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết các tồn đọng về đất đai, đặc biệt là giải quyết việc cấp Giấy CNQSD đất. Tập trung thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình dự án phát triển hạ tầng xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Tập trung chỉ đạo rà soát các tổ chức được cho thuê đất, giao đất để có phương án giải quyết đối với các trường hợp không sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích.

5. Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát nhiệm vụ thu chi của năm 2024; kịp thời phân bổ các nguồn thu chi trong năm 2024. Tiếp tục rà soát các nguồn tồn đọng năm 2023 để chuyển nguồn sang năm 2024. Thực hiện thẩm định giá dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cho các đơn vị; thẩm định dự toán kinh phí hoạt động đấu giá, trích đo đất, giải phóng mặt bằng. Khẩn trương phân khai chi tiết dự toán và kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, dự án phải đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tham mưu triển khai các nhiệm vụ thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia NTM và Giảm nghèo bền vững. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn để có biện pháp thúc đẩy triển khai thực hiện. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

6. Chỉ Phòng Y tế tham mưu thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trước, trong và sau Tết nguyên đán, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ an toàn thực phẩm tại các đơn vị trường học có tổ chức bếp ăn bán trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp lễ hội Xuân 2024. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955- 27/02/2024 theo hướng dẫn của cấp trên.

7. Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi NCC với cách mạng; các đối tượng BTXH, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán; thực hiện kế hoạch thẩm định trực tiếp đối tượng khuyết tật tại các

xã, phường; kiểm tra, giám sát việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng của Bưu điện và công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng BTEXH. Tham mưu triển khai kế hoạch Đào tạo nghề cho Lao động nông thôn năm 2024.

8. Chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện cho học sinh nghỉ Tết nguyên đán theo quy định, triển khai nghiêm túc chương trình dạy học, đảm bảo hoàn thành chương trình theo kế hoạch đề ra; tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi và học sinh năng khiếu. Chỉ đạo tích cực nhiệm vụ xây dựng mới trường CQG và diện kiểm tra lại CQG trong năm 2024 đối với các trường MN Quảng Long, THCS Quảng Sơn, TH&THCS Quảng Tân, THCS Quảng Phúc, THCS Quảng Thọ, THCS Quảng Văn, TH Nhân Hải, TH Quảng Trung.

9. Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động, dịch vụ văn hóa thể thao, du lịch. Chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, các cơ sở lưu trú.

10. Chỉ đạo Phòng Nội vụ tiếp tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp còn thiếu. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP, 108/2014/NĐ-CP. Tiếp tục giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã như: nâng lương định kỳ, giải quyết chế độ hưu trí và các chế độ khác. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương lao động. Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

11. Chỉ đạo Thanh tra thị xã tiếp tục tham mưu, phối hợp với các phòng, ban thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ theo quy định. Xử lý kịp thời, đúng trình tự thủ tục các đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận được. Tập trung thẩm tra, xác minh, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Thực hiện thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra các vụ việc cần thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thị xã và Thường trực Thị ủy.

12. Chỉ đạo Phòng Tư pháp tiếp tục đôn đốc Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản Luật mới ban hành, đặc biệt là các Bộ luật và Luật đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chứng thực.

13. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duy trì đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, thực hiện tốt chế độ nề nếp trong ngày, trong tuần, chế độ ra vào đơn vị. Tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tốt các tình huống, bảo đảm giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Duy trì đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, thực hiện tốt chế độ nề nếp trong ngày, trong tuần, chế độ ra vào đơn vị. Tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tốt các tình huống, bảo đảm giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, trang nghiêm tạo khí thế sôi nổi để bước vào huấn luyện năm 2024; làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống SCH, văn kiện SSCĐ và tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyên TTSSCĐ năm 2024.

14. Chỉ đạo Công an thị xã tăng cường công tác bảo đảm An ninh chính trị - TTATXH, chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc, cướp giật, trộm cắp tài sản. Tham mưu các giải pháp xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan Triển khai các nhiệm vụ liên quan về việc xây dựng trụ sở Công an xã. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

15. Chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND thị xã tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, nhiệm vụ do UBND thị xã, Chủ tịch, các Phó UBND thị xã giao các phòng, ban, đơn vị, địa phương để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã. Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử thị xã; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường xử lý hồ sơ quá hạn chưa xử lý trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh (Hệ thống MCĐT). Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ thường xuyên tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thị xã. Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và Chương trình công tác trọng tâm của UBND

thị xã năm 2024. Tham mưu tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện phát triển KTXH quý I -2024.

Trên đây là nội dung công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã trong tháng 02 và một số nội dung công tác trọng tâm tháng 3/2024.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh; | (Đề b/c)
- Ban TV Thị uỷ; |
- TT HĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Minh Hiền